



คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เสลาสัมพันธ์



ปรัชญา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมเพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สู่การพัฒนาคนและร่วมพัฒนาท้องถิ่น

ประจำวันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการให้บริการ “Service Mind” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการให้บริการ “Service Mind” ให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน ณ ห้องประชุม 4 – 404 คณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการให้บริการที่เป็นเลิศ และเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี มีจิตบริการ “Service Mind” และมีแนวปฏิบัติในการพัฒนาการทำงานและพัฒนาการให้บริการของตนเองได้ต่อไป ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.พิพัฒน์ ลิ้มปะนะพิทยากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ รักษาการแทนคณบดี เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมี ผศ.ดร.ประสิทธิ์ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการ วิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในโครงการดังกล่าว





ข่าวการไปราชการ

- ❖
ดร.รัชชพงษ์ ชัชวาลย์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่นุคกลางร คณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพรหมโยธี อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
- ❖
อ.สุกานดา จันทวี และ อ.วรรณดี หนูทอง เข้าร่วมโครงการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร ครั้งที่ 2” เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
- ❖
ผศ.ดร.อิสระ ทองสามสี เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ : งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน (Research and Innovation for Social Stability, Prosperity and Sustainability) เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมบีพี สหมีหลา บีช อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
- ❖
อ.เอมอร อ่าวสกุล และ อ.ศดานนท์ วัตรธรรม เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “The Fast Lane to EdPEX 200 : เครื่องมือ และเทคนิคการเขียน Process/Model เพื่อมุ่งสู่ EdPEX 200” รุ่นที่ 14 เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561 ณ เดอะ บางกอก คลับ (THE BANGKOK CLUB) อาคารสาทรซิตี้ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
- ❖
อ.อุรารัตน์ ปานรอด และ อ.ชิตจิตตา สินรักษา เข้าร่วมอบรม “เทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาผู้นำทางการสอน (Teaching Leadership 2018)” เมื่อวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร